

รายงานพิเศษ

“ป.ป.ช.ปลุกสังคมไทยสรรหาคนดีทั่วแผ่นดิน  
ตั้งเป็นกรรมการประจำจังหวัดกำจัดคอร์รัปชัน”  
(ตอนที่ 1)

ดร.ณัฐวัฒน์ อริย์รัชโกศล<sup>1</sup>

สัปดาห์ที่ผ่านมาคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเห็นชอบให้กำหนด วันเริ่มต้นกระบวนการสรรหา “คนดีทั่วแผ่นดิน” เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็น “กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด” โดยกระบวนการดังกล่าวจะเริ่มต้นในเดือน เมษายน 2556 นี้

การให้มี กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด หรือ ป.ป.จ. นี้ สืบเนื่องมาจากหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 กำหนดให้บทบัญญัติในหมวด 9/2 กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด ให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดสองปีนับแต่วันที่ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯ นี้ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2554

กรรมการ ป.ป.จ. จะมีอำนาจหน้าที่ 3 ด้าน คือ หนึ่ง หน้าที่ในการสร้างเครือข่ายร่วมกับประชาชนและทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต รวมทั้งเสริมสร้างค่านิยมให้สังคมมีความซื่อสัตย์สุจริต สอง หน้าที่รับเรื่องร้องเรียนกรณีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐานเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา และ สาม หน้าที่รับยื่นแบบแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ แล้วตรวจสอบความมีอยู่จริง และความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินตามแบบดังกล่าว พร้อมเอกสารประกอบเพื่อเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมทั้งหน้าที่อื่นที่อาจได้รับมอบ

สำหรับ การสรรหากำหนดจะดำเนินการ 2 ครั้ง โดยแบ่งตามพื้นที่จังหวัด ที่สอดคล้องกับทรัพยากรของ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยเฉพาะงบประมาณประจำปีที่ได้รับจัดสรร คือ

- 1) **ครั้งแรก** เริ่มวันที่ 22 เมษายน 2556 ในพื้นที่ 32 จังหวัดที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดรองรับการมี กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด หรือ ป.ป.จ. แล้ว ประกอบด้วยจังหวัด อุดรธานี นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่

<sup>1</sup> ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

พิษณุโลก นครปฐม สุราษฎร์ธานี สงขลา กระบี่ จันทบุรี ชัยนาท ชุมพร เชียงราย ตังครพนม นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ เพชรบุรี แพร่ ยะลา ร้อยเอ็ด ลพบุรี ลำปาง ศรีสะเกษ สระแก้ว สุโขทัย สุพรรณบุรี สุรินทร์หนองคาย อุตรธานี และอุบลราชธานี กับ...

- 2) **ครั้งที่สอง** จะเริ่มวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 หรือ 3 เดือนหลังจากดำเนินการครั้งแรก โดยจัดในพื้นที่อีก 44 จังหวัดที่เหลือทั่วประเทศ ซึ่ง สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ให้เสร็จภายในเดือนมีนาคม 2556

สาเหตุที่ต้องแบ่งดำเนินการเป็นสองครั้ง เพราะการจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดใน 44 จังหวัดที่เหลือ ตามข้อ 2) มีข้อจำกัดเนื่องมาจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในส่วนของเงินเดือน ค่าตอบแทน สำหรับข้าราชการที่จะไปปฏิบัติราชการ เพียงจังหวัดละ 5 อัตรา เป็นเวลา 6 เดือน (เม.ย.-ก.ย. 56) ดังนั้นที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ช. จึงพยายามแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการเตรียมการสรรหา กรรมการ ป.ป.จ. เช่น การเกลี้ยอัตรากำลังจากส่วนกลางไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ขณะเดียวกันก็ต้องเจียดจ่ายงบประมาณเหลือจ่ายไปใช้ในการดำเนินการจัดตั้ง ฯลฯ เพื่อพยายามบริหารจัดการภายใต้ภาวะจำกัดดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ในขั้นตอนดำเนินการมีรายละเอียดมากพอสมควร ขออนุญาตยกไปขยายความในตอนหน้า แต่โดยสรุปตามกระบวนการนี้ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ขึ้นมาจังหวัดละ 1 ชุด ประกอบด้วยผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดนั้นๆ คณะกรรมการสรรหาชุดดังกล่าวนี้จะมาทำหน้าที่คัดเลือกผู้เหมาะสมที่เป็นคนมีคุณงามความดีอันเป็นที่ประจักษ์ จำนวน 2 เท่าของจำนวนกรรมการ ป.ป.จ. ของแต่ละจังหวัด เพื่อส่งมาให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งต่อไป

ในตอนหน้าจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ และอำนาจหน้าที่ของ กรรมการ ป.ป.จ. และกรรมการสรรหาฯ

สำหรับผู้สนใจรายละเอียดและประสงค์จะได้รับความรู้เพื่อเตรียมตัวเป็นกรรมการสรรหาฯ หรือ กรรมการ ป.ป.จ. สามารถส่งเมลล์แสดงความประสงค์เข้าร่วมการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ เรื่อง การสรรหา กรรมการ ป.ป.จ. ที่จะจัดขึ้นในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเร็วๆ นี้ ได้ ที่ อีเมล DrJack\_dc@yahoo.com ครับ

นับตั้งแต่วันนี้ ภารกิจของคนไทยทุกคน คือ ช่วยกันเลือกเฟ้นหาคนดีในจังหวัดของท่านให้พร้อมไว้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกลไกกำจัดคอร์รัปชัน และสร้างสังคมไทยแห่งคุณธรรมให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาคมโลก

-----



## สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ ๕๖๑๑๑

**รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเข้าพบหารือคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๓ / ๓ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ในเรื่อง การกำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและวิธีกำหนดราคากลางให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก**

นายณรงค์ รัฐอมฤต เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เข้าพบคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยมีนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานการประชุม ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนสนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๓ / ๓ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก ซึ่งข้อมูลแนวทางการดำเนินการที่ได้จากการหารือ จะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

สำหรับคณะของรองนายกรัฐมนตรี ยังประกอบด้วย เลขานุการคณะกรรมการกฤษฎีกา ปลัดกระทรวงการคลัง รองปลัดกระทรวงการคลัง รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

\*\*\*\*\*